



สื่อ	ประเด็นข่าว
ผู้จัดการรายวัน 360องศา สยามรัฐ	ในหลวงรัชกาลที่ ๙ สวรรคต -เสนอข่าว นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข แนะนำ 5 วิธีเตรียมตัวสำหรับผู้สูงอายุและคนป่วยโรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน ก่อนเข้าสักการะพระบรมศพ ป้องกันอาการเจ็บป่วยกำเริบ โดยให้พักยาดัดตัว พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ ชับถ่ายให้เป็นเวลา ถ้ามีอาการผิดปกติรีบแจ้งแพทย์ตามจุดบริการทันที
ไทยรัฐ	แผนพัฒนาสุขภาพฯ ฉบับที่ 12 -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยว่า สธ.ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยกรม.มีมติอนุมัติร่างฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา	หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -เสนอจดหมายจากคนรักประเทศไทย เสนอว่า สปสช.ควรพิจารณาจำกัดสิทธิของผู้ใช้บัตรทองเฉพาะผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากไร้ ตามที่รัฐบาลได้สำรวจและขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว 8.3 ล้านคน จะได้ประหยัดเงินงบประมาณ และการรักษาพยาบาลจะได้มีคุณภาพดีขึ้น และเห็นว่า ทุกวันนี้การรักษาพยาบาลของประกันสังคมก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และสวัสดิการรักษายาของข้าราชการก็ถูกจำกัดการใช้ยาอยู่แล้ว ไม่ควรนำไปรวมกับบัตรทองให้แย่งไปอีก แต่ควรให้คนรวยช่วยคนจนโดยการสละสิทธิบัตรทอง เพื่อให้หลักประกันสุขภาพเดินหน้าต่อไปได้
ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	ไขหวัดนก -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้มีการระบาดของไขหวัดนกในหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายแรกในฮ่องกง ส่วนประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไขหวัดนกแรกเมื่อปี 2547 และผู้ป่วยรายสุดท้ายปี 2549 จากนั้นไม่พบผู้ป่วยเพิ่ม แต่ยังคงมีมาตรการการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เมื่อต้นปี 2559 กรมควบคุมโรคได้ลงนาม MOU เรื่องการดำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศ (One Health) จัดทำขึ้นระหว่างผู้แทน 8 องค์กร มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม เน้นแก้ปัญหาด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน แนะนำประชาชนพบสัตว์ปีกป่วยตายรีบแจ้ง 1422 และห้ามนำมาทำเป็นอาหารเด็ดขาด
เฟซบุ๊ก สถานทูตไทยใน เกาหลีใต้	-เสนอข่าว ทางการเงินพบชายติดเชื้อไขหวัดนกเอช 7 เอ็น 9 อีก 2 คน ในนครเซียงไฮ้ หลังจากเดินทางกลับจากมณฑลเจียงซู ล่าสุดมีอาการทรงตัว ทำให้อยอดรวมผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 3 คนในสัปดาห์นี้ และก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไวรัสในช่วงที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นพยายามควบคุมการระบาดด้วยการกำจัดสัตว์ปีกหลายสิบล้านตัวเมื่อเดือนที่ผ่านมา ว่าเชื้อจะระบาดไปทั่วภูมิภาค โดยทางการเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นได้ฆ่าสัตว์ปีกหลายแสนตัว เนื่องจากพบไขหวัดนกเอช 5 ในฟาร์มแห่งหนึ่ง ซึ่งเกาหลีใต้มีพรมแดนติดกับเกาหลีใต้
ไทยรัฐ	สถานการณ์ภัยหนาว-น้ำท่วม -เสนอข่าว สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้มีคนเสียชีวิตเพิ่ม คือ พระกฤษ ธนนไชย อายุ 65 ปี มรณภาพอยู่ในศาลาวัดผาป้อง ถนนอารักษ์ อ.เมืองเชียงใหม่ และนายสวย หนองคำ อายุ 62 ปี เสียชีวิตในบ้านเลขที่ 74 หมู่ 10 ต.น้ำริน อ.เมืองตาก คาดสาเหตุจากอากาศหนาวเย็นทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันทำให้เสียชีวิต ขณะที่ภาคใต้น้ำยังท่วมหนักใน 3 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด</p> <p>เดลินิวส์</p>	<p>-ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ช่วงวันที่ 22-25 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีหมอกและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศา ส่วนช่วงวันที่ 26-28 ธ.ค. ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง กับมีหมอกและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ อุณหภูมิลดลง 2-4 องศา สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตก</p> <p>-เสนอข่าว ประชาสัมพันธ์ จ.แพร่ เตือนรับมือภัยหนาว ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เพื่อคลายหนาว เนื่องจากเสี่ยงต่อการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติ และไม่ฝืนไฟในที่อับอากาศ เพราะจะทำให้หมดสติและขาดอากาศหายใจได้ และขอให้ระมัดระวังอัคคีภัยเนื่องจากอากาศแห้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทรรวัชกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้สภาพอากาศกลางคืนอากาศเย็น กลางวันอากาศร้อน ทำให้เชื้อโรคมักมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อม ล้อมน่านขึ้นและแพร่กระจายได้ง่าย โรคที่พบระบาดในฤดูหนาวคือ โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม โรคหัด โรคสุกใส โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก การป้องกันต้องสวมใส่เสื้อผ้าให้เพียงพอกับสภาพอากาศ ครอบครวัที่มีผู้ป่วยเรื้อรังจากโรคหอบหืด ให้เตรียมยาใช้รักษาเพื่อป้องกันอาการของโรคกำเริบ</p>
<p>เว็บไซต์Hfocus</p>	<p>พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนผู้ประกอบการวิชาชีพทันตกรรม เดินทางเข้าพบ ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา เพื่อยื่นหนังสือขอให้เปิดอภิปรายร่วมระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการทันตแพทยสภา ภายหลัง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ กำหนดให้ทันตแพทย์ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี และหากเก็บคะแนนศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ มีบทลงโทษที่รุนแรงถึงขั้นไม่ต่อใบอนุญาต ซึ่งควรใช้กรณีที่มีการละเมิดจรรยาบรรณเท่านั้น ด้าน นายกทันตแพทยสภา ระบุว่า จะเปิดเวทีชี้แจงแต่ยังไม่มีการกำหนดวันเวลาและระบุว่า ให้กลุ่มที่คัดค้านศึกษาสาระสำคัญของกฎหมายให้ละเอียดด้วย</p>
<p>เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p>สธ.พัฒนาบุคลากร ป.เอก รับ THAILAND 4.0</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จบปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นแกนนำการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้วยการมีค่านิยม MOPH ที่เข้มแข็ง นำพาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 รองรับความเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอายุ ที่ไทยจะมีผู้สูงอายุถึง 1 ใน 4 ในปี 2573 ตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”</p>
<p>มติชน,สำนักข่าวไทย</p>	<p>เตือนด้วงก้นกระดก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และ โฆษก สธ. กล่าวว่า ด้วงก้นกระดกมีประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติ ปกติจะไม่กัดหรือต่อยคน แต่หากตกใจหรือถูกตี บีบ บดขยี้ จะปล่อยน้ำพิษชื่อเพเดอริน (Paederin) ออกมาเพื่อป้องกันตัว พิษส่วนใหญ่จะทำให้เกิดผื่นแพ้ที่ผิวหนังอย่างเฉียบพลัน แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ส่วนการดูแลหลังสัมผัสพิษ ให้ล้างด้วยน้ำเปล่า ฟอกสบู่ หรือเช็ดด้วยแอมโมเนีย แล้วใช้ยาปฏิชีวนะประเภทครีม ทาบริเวณที่ถูกพิษ ถ้ามีอาการคันหรือปวดแสบปวดร้อน ให้ทาด้วยยาคาลาไมล์และไปพบแพทย์ หรือโทรสายด่วน 1669 ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์</p>	<p>จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงปีใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ สิ่งที่ต้องระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน คือ ความปลอดภัยด้านอาหาร การคัดแยก และลดปริมาณขยะ รวมทั้งการรักษาความสะอาดส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยสนับสนุนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อและบริโภคอาหารจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐ หรือร้านอาหารที่มีสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste และควรใช้ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง ทั้งก่อนบริโภคอาหารและหลังเข้าส้วม โดยกรมอนามัยมีแผนพัฒนาส้วมสาธารณะให้ถูกหลักสุขาภิบาล 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง การบริหารจัดการ และการปรับพฤติกรรมการใช้ส้วมของประชาชนให้ถูกต้อง</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด</p>	<p>เตือนศิโยนกรรมความงาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เตือนให้ระวังการบริการเสริมความงามแบบเดลิเวอรี่ถึงบ้านเสี่ยงอันตรายสูง ทั้งจากผู้ฉีดที่เป็นหมอเถื่อน สารที่ไม่ได้มาตรฐาน และยังมีผิดพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 ทั้งนี้ การฉีดฟิลเลอร์มีความเสี่ยงหากฉีดไม่ถูกวิธี โดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ หากสารที่ฉีดรั่วไหลเข้ากระแสเลือดหรือผู้รับบริการแพ้อย่างรุนแรง อาจเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ และพบว่าสารฟิลเลอร์ที่ใช้ทั้งหมดไม่ผ่านการขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ทะเบียนกับ อย. โดยคลินิกจะแอบอ้างว่าเป็นยี่ห้อเดียวกับดาราสอลลิวู๊ดใช้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. เตือนอย่าหลงเชื่อโฆษณาเสริมความงามผ่านสื่อโซเชียล ก่อนตัดสินใจใช้บริการควรตรวจสอบคลินิก ต้องแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก ใบอนุญาตเปิดกิจการคลินิก เลข ใบอนุญาตต้องตรงกับเลขที่ที่ติดที่ป้ายชื่อคลินิก หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมคลินิกปีปัจจุบัน และต้องแสดงชื่อ-นามสกุล และภาพถ่ายของแพทย์ที่ให้บริการที่หน้าห้องตรวจ สามารถตรวจสอบชื่อคลินิกได้ที่เว็บไซต์ สบส. www.hss.moph.go.th และตรวจสอบชื่อแพทย์ได้ที่เว็บไซต์แพทยสภา www.tmc.or.th หากไม่พบหรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรรับบริการ และแจ้งข้อมูลที่เฟซบุ๊ก สารวัตรสถานพยาบาลออนไลน์, มือปราบสถานพยาบาลเถื่อน หรือสายด่วนกรม สบส. 0-2193-7999</p>
ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์	<p>บริการการแพทย์และความงามติดอันดับ 1 ธุรกิจเด่น</p> <p>-เสนอข่าว นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง 10 ธุรกิจเด่น-ร่วงปี 2560 ว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงาม ยังคงติดอันดับหนึ่งธุรกิจเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และคาดว่าจะคงต่อไปอีก 3-5 ปี รองลงมาคือ ธุรกิจเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิว ส่วนธุรกิจเด่นในปีหน้า จะเป็นไปตามเมกะเทรนด์ของโลก 4 ตัว คือ 1.ดิจิทัลที่ทำให้กลุ่มอี-คอมเมิร์ซ และบริการทางการเงินแบบฟินเทค 2.ห้างโมเดิร์นเทรด 3.ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ การออมเงินและการประกัน จากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ 4.ธุรกิจกรีน ตามกระแสรักสุขภาพ</p>
มติชน,คมชัดลึก	<p>อก.จัดชุดของขวัญปีใหม่ราคาพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว อก.คัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จัดชุดของขวัญ New Year Gift Set ดูแลสุขภาพผิว ในราคาพิเศษ ลด 20-30% ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 8 ม.ค. 60 และเปิดบูธเคอร์มินเพิ่มอีก 2 สาขา สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.gpoproduct.com หรือ Call Center 1684</p>
คมชัดลึก ผู้จัดการ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า	<p>สปส.ให้สิทธิตรวจสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สปส. เปิดเผยว่า ได้จัดทำข้อกำหนดในการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนกว่า 12 ล้านคน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป กำหนดให้สามารถตรวจสุขภาพพื้นฐานได้ฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ หากพบความผิดปกติ จะได้รับการบำบัดรักษาตั้งแต่ระยะแรกตามรายการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแพทย์กำหนด ซึ่งจะดูตามอายุและความจำเป็น อาทิ การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข ผู้ประกันตนอายุ 30-39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี อายุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี หรือการตรวจน้ำตาลในเลือดอายุ 35-54 ปี ตรวจทุก 3 ปี อายุ 55 ปีขึ้นไปตรวจได้ทุกปี หรือการเอกซเรย์ทรวงอกได้ปีละ 1 ครั้ง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>สสส.รณรงค์ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย</p> <p>-เสนอข่าว สสส. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขี่ยอุบัติเหตุ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายสามล้อ เครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง เครือข่ายแท็กซี่ กว่า 100 คน จัดกิจกรรมรับมืออุบัติเหตุปีใหม่ ที่เกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ภายใต้แนวคิด “กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย มีน้ำใจ ไม่ดื่ม ไม่ซิ่ง” ย้ำดื่มแล้วขับโอกาสตายเพิ่ม 2 เท่า เชื้อมาตรการตรวจจับ บังคับใช้กฎหมาย ช่วยลดสูญเสียได้</p>
มติชน	<p>ดูแลสุขภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว นายศุภณัฐ สิริพันธุ์ เติ นทิวเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้หารือกับ นายไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กรณีปัญหาแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย ที่ยังไม่มีสถานะทางทะเบียนและการศึกษาของลูกหลาน เนื่องจากเข้ามาแบบผิดกฎหมาย ในเบื้องต้น จะจัดงานกงสุลสัญจร เพื่อติดต่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนไทยในประเทศมาเลเซีย โดย ศอ.บต.จะนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกรมการแพทย์จากประเทศไทย เข้ามาให้บริการด้านสุขภาพด้วย</p>
ข่าวสด	<p>หลักสูตรแพทย์แผนจีน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 มธ. โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง เตรียมเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้เวลาเรียน 6 ปี ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) จาก มธ. และจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่ง มีโอกาสสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนของทั้งประเทศไทยและจีน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>คดีแพทย์กระทำความผิด</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีศาลจังหวัดมีนบุรีมีคำพิพากษาให้ประหารชีวิต พญ.นิธิตี ภูเจริญยศ ในคดีจ้างวานฆ่า นายจักรกฤษณ์ พลิชย์ผาดิกรกรม อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย และกรณี พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ เลหาะวัฒนะ อดีตอายุรแพทย์ รพ.ตำรวจ ที่ศาลพิพากษาประหารชีวิต ข้อหาฆาตกรรมฆ่าแรงงานชาวพม่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนั้น</p> <p>ศ.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา กล่าวว่า คดีดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด แพทยสภาจึงยังไม่ถอนการเป็นสมาชิกแพทยสภา หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือดำเนินการใดๆ กับพญ.นิธิตี ยังถือว่าประกอบวิชาชีพแพทย์ได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดส่วนกรณีพ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ อยู่ระหว่างดำเนินการขอคำพิพากษาของศาล</p>
สยามรัฐ,ไทยรัฐ	<p>ยืนยันน้ำประปาหุงข้าวได้</p> <p>-เสนอข่าว นายงวุฒิ เสภาพุทธิ ผอ.สถาบันอาหาร ก.อุตสาหกรรม ร่วมกับการประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค ทดสอบหุงข้าวด้วยน้ำประปา เพื่อตรวจวิเคราะห์สารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปา น้ำขาวข้าว น้ำหุงข้าว ในข้าวสาร และในข้าวหุงสุก สรุปว่า การใช้น้ำประปาหุงข้าวไม่ทำให้มีปริมาณสารไตรฮาโลมีเทนเพิ่มสูงขึ้น สามารถนำน้ำประปามาหุงข้าวได้ และกปน.ได้ตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพ เคมี จุลชีว และสารไตรฮาโลมีเทนในน้ำประปา พบมีค่าได้ตามเกณฑ์แนะนำองค์การอนามัยโลก</p>
เพลงกระทรวงสาธารณสุข	<p>ร้องเรียน รพ.สต.บ้านโคก</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ร้องเรียนว่า พาหลานสาวอายุประมาณ 7 เดือน ได้รับความเดือดร้อนน้ำร้อนลวกทั้งตัว ไปรักษาที่รพ.สต.บ้านโคก อ.เมือง จ.มุกดาหาร แต่หมอไม่กระตือรือร้นแค่นำยาให้ และนัดมาตรวจอีกครั้งวันพรุ่งนี้ จึงสงสัยว่าทำไมไม่ส่งเด็กไปรักษาต่อที่รพ.</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>นโยบายออกกำลังกาย</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.นครพนมเปิดโครงการมหกรรมรวมพลังสร้างความดี สุขภาพดี ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2559 สนองนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างทักษะการออกกำลังกายให้บุคลากร Kick-off ปันจักรยานจากลานพญาศรีสัตตนาคราช - สนามกีฬากลาง จ.นครพนม และในเวลา 15.30 น.มีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีมผู้บริหารสาธารณสุข กับทีมชมรมแมงหัวล้อลม</p>
มติชน	<p>เร่งหาเลือดสำรอง</p> <p>-เสนอข่าว นางวรรณทิพย์ เกิดกล้า รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เผยว่า ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าช่วงปกติ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีจึงขอประชาสัมพันธ์เรื่องการบริจาคโลหิต โดยธนาคารโลหิต รพศ.อุดรธานี จะเปิดรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันที่ 13 ของเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>โรคตับอักเสบ</p> <p>-เสนอข่าว แอน อังคณา ทิมตี อดีตเช็ทซ์สตาร์ เปิดเผยความคืบหน้าอาการป่วย ว่า ป่วยเป็นโรคตับอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือด สามารถรักษาให้หายได้ แต่ต้องใช้เวลา ขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่รพ.เลิดสิน โดยตลอดเวลาที่ผ่านมามี 20 ปี ไม่เคยรับประทานอาหารจำพวกแป้ง ทำให้ไม่มีสารคาร์โบไฮเดรตในร่างกาย และเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ป่วยรวมทั้งก่อนหน้านี้เป็นโรคซึมเศร้าและเครียดเรื่องงานด้วย</p>
แนวหน้า	<p>ขอความช่วยเหลือผู้ป่วยหญิงวัย 41 ปี จ.อ่างทอง</p> <p>-เสนอข่าว นางรัชณี ล่าสิงห์ หรือกุ่ม อายุ 41 ปี อยู่ ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ โรคไต หอบหืด ภาวะถุงพรุณ และต้องฟอกไตอาทิตย์ละ 3 ครั้ง นอนป่วยมากกว่า 10 ปี ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เทศบาลเมืองอ่างทองได้ช่วยเหลือจัดหาที่พักและรถยนต์พาไปฟอกไตที่คลินิกเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ยังมีขาดเงินและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต จึงขอให้ผู้ใจบุญช่วยเหลือ</p>
ไทยโพสต์	<p>เตือนใช้เฟซบุ๊กมากทำให้เกิดความทุกข์</p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเดนมาร์ก เตือนผู้ใช้เฟซบุ๊กว่า การสอดส่องความเคลื่อนไหวของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ ได้เห็นภาพถ่ายครอบครัวสุขสันต์ช่วงเทศกาลคริสต์มาส จะยิ่งสร้างความทุกข์ใจมากกว่าความหรรษา และแนะนำให้ผู้ที่เกิดความรู้สึกเช่นนี้ พักจากการใช้โซเชียลมีเดียชั่วคราว นอกจากนี้ ยังมีผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์กในสหรัฐ พบว่า คนที่ใช้โซเชียลมีเดียมากๆ มีโอกาสที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า โดยผู้ใช้โซเชียลมีเดียวันละ 7-11 ชั่วโมง มีแนวโน้มจะมีปัญหาสุขภาพจิตมากกว่าผู้ที่ใช้งานวันละไม่ถึง 2 ชั่วโมง มากกว่า 3 เท่า</p>